



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณอาคารที่ทำการโครงการชลประทานเลย

ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

เลขที่ สขป.๕/ลย.สจ.๐๑/๒๕๕๗

กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานเลย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณอาคารที่ทำการโครงการชลประทานเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย รวมปริมาณพื้นที่จำนวน ๗,๑๙๗ ตารางเมตร (จำนวน ๔ คน) ของงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โครงการชลประทานเลย รายละเอียดตามใบเสนอราคาที่แนบ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมชลประทาน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยพัสดุ โครงการชลประทานเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โครงการชลประทานเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ โครงการชลประทานเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๘๑-๑๑๑๑ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ <http://procurement.rid.go.th> โดยตรงหรือผ่าน www.gprocurement.go.th

การสอบราคาครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ กรมชลประทาน สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ และในกรณีผู้เสนอราคาซึ่งกรมา ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการกำหนดกรมจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าความเสียหายกรณีผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องจ้างกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ว่าที่ร้อยตรี

(จำเริญ เพชรรักษ์)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน